

'เอซีวีรัน' จัดแข่งขัน 29ก.ย.นี้

ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานงานแถลงข่าว เอซี วี รัน 2019 วี อาร์แฟมิลี่ (AC V RUN 2019 : V R FAMILY) เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูร์ส์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ พร้อมด้วย ภราดา ดร.ศักดิ์ดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ, ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม, นายชาญวุฒิ วิจิตรกลางศา, นายอิสระ วิโรจน์-วารานุกรักษ์ คณะกรรมการจัดงาน, "บีม" ศรีณยู ประชากริช และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานคับคั่ง สำหรับงานเดิน-วิ่ง AC V RUN 2019 : V R FAMILY จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และส่งเสริมการมีสุขภาพ และร่วมสนับสนุนให้เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง

รวมถึงศิษย์เก่าหันมาสนใจการออกกำลังกาย ซึ่งรายได้จากการจัดงานจะสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือคุณครูในยามฉุกเฉิน และต้องการเงินสนับสนุนในยามจำเป็นครูทั้งประถมและมัธยม นอกจากนี้รายได้จะนำไปสมทบทุนเข้ามูลนิธิที่ส่งเสริมทางการศึกษาให้กับเยาวชนของไทยด้วย

กิจกรรมวิ่งครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2562 เริ่มต้นและสิ้นสุดกิจกรรม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ซึ่งในครั้งนี้นัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะมินิมาราธอน 10.5 กม. และระยะฟันรัน 3 กม. นอกจากนี้ทุกๆ 2 กิโลเมตร มี เพชเชอร์ (pacer) นักวิ่งนำเวลาควบคุมเวลาที่ใช้ในการวิ่งต่อ 1 กิโลเมตร ตามเพช ซึ่งการวิ่งครั้งนี้จะไม่มีการแข่งขัน แต่จะมีการแจกรางวัลพิเศษสำหรับที่จบ 50 ที่เข้ามาถึงเส้นชัยทั้งชายและหญิง ซึ่งความพิเศษคือ ในครั้งนี้มีนักวิ่งฝ่ายชายจะเพิ่มความท้าทายให้ผู้เข้าร่วมชิงรางวัล ซึ่งทางผู้จัดงานได้เตรียม 4 นักวิ่งจาก 4 โรงเรียนในเครือจตุรมิตรฯ ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ, กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, สวนกุหลาบวิทยาลัย และเทพศิรินทร์ ที่เป็นนักวิ่งสายทำความเร็ว มาร่วมเป็นเพชเชอร์ โดยทั้ง 4 คนนี้จะวิ่งที่ความเร็วเฉลี่ย 4.30 กิโลเมตร/ชั่วโมงตลอดเส้นทาง และถ้านักวิ่งท่านใดอยากจะได้รางวัลจะต้องวิ่งเข้าก่อนเพชเชอร์ทั้ง 4 คนนี้เท่านั้น



วิ่งอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานงานแถลงข่าว เอซี วี รัน 2019 วี อาร์แฟมิลี่ (AC V RUN 2019 : V R FAMILY) ที่ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูร์ส์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เมื่อ 19 ก.ย. 62